

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

- 1 พ.ย. 2560

Page :

17

No :

# ‘บ้านปู’ ทบทวนลงทุนหลัง ‘เซลล์แก๊ส’ เกินเป้า บจ.ปรับแผนธุรกิจใหม่

เล็งยกเลิกขายล่วงหน้า  
เน้นราคาสปอตรับการขยับ

**กรุงเทพธุรกิจ •** สสำรวจจบจ.ใหญ่ปรับโครงสร้างธุรกิจเน้นนอนคอลแทน “บ้านปู” ทบทวนแผนลงทุนเพิ่มหลังธุรกิจเซลล์แก๊สโตเร็วกว่าแผน คาดลงทุนครบ 500 ล้านดอลลาร์ปีนี้ จากเดิมคาด 5ปี หวังสัดส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่ม ประเมินราคาถ่านหิน 80-85 ดอลลาร์ต่อตัน พร้อมยกเลิกขายล่วงหน้า รับแผนปรับขึ้นราคา

จากการสำรวจข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พบว่า ปีนี้บริษัทขนาดใหญ่ได้ปรับตัวหันไปเน้นขยายธุรกิจนอนคอลมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่องทางกระจายความเสี่ยง และสามารถสร้างรายได้ทดแทนธุรกิจหลักที่ผันผวน เช่น บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BCP และบริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) TTA

นาง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทมีแผนจะปรับเป้าหมายการลงทุนธุรกิจเซลล์แก๊สเพิ่มขึ้นหลังจาก 1ปีที่ผ่านมามีบริษัทได้เข้าไปลงทุนธุรกิจเซลล์แก๊สในสหรัฐแล้ว 430 ล้านดอลลาร์กำลังการผลิตรวมเกือบ 100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 5 ปี หรือภายในปี 2563 ซึ่งบริษัทต้องการมีกำลังการผลิตในเซลล์แก๊สที่ 75 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยใช้เงินลงทุนกลุ่มธุรกิจเซลล์แก๊สภายใน 5 ปีที่ 500 ล้านดอลลาร์

## บริษัทปรับโครงสร้างธุรกิจหลัก



“แผนการลงทุนของบ้านปูนั้น การดำเนินการได้ค่อนข้างเร็วกว่าแผนอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจเซลล์แก๊ส บริษัทได้เข้าซื้อธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และทำได้สำเร็จได้ใน 1 ปี จึงมีความเป็นไปได้ที่เราจะพิจารณาขยายการลงทุนในเซลล์แก๊สเพิ่มเติม”

ล่าสุดบริษัทได้เข้าซื้อแหล่งเซลล์แก๊สในสหรัฐมูลค่า 210 ล้านดอลลาร์ คาดว่าการเข้าซื้อจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ การลงทุนในธุรกิจเซลล์แก๊สที่ผ่านมามีได้รับผลตอบแทนที่ดี และส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรเป็นบวก ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะสามารถลงทุนได้ครบ 500 ล้านดอลลาร์ปีนี้

อย่างไรก็ตาม แผนการลงทุนระยะยาวปี 2563 ตั้งเป้าหมายมีรายได้จากธุรกิจถ่านหิน หรือพลังงานต้นน้ำ 50% และมีรายได้จากธุรกิจปลายน้ำและธุรกิจไฟฟ้า 45% จะขยายการลงทุนธุรกิจปลายน้ำต่อเนื่อง เพื่อลดการพึ่งพิงธุรกิจถ่านหิน บริษัทเน้นการสร้างกระแสเงินสดเป็นหลัก เพื่อนำมาใช้ในการลงทุน และครึ่งปีแรกบริษัทมีกระแสเงินสดอยู่ที่ 500 ล้านดอลลาร์ จากปีก่อน

ทั้งปีที่ 250 ล้านดอลลาร์

แผนการขยายธุรกิจไฟฟ้านั้น จะดำเนินการผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นอยู่ 78% ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 2,100 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายจะต้องมีกำลังการผลิตที่ 4,300 เมกะวัตต์ในปี 2568

นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท บ้านปูอินฟิเนอร์จี จำกัด เพื่อลุยธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ปีนี้ คาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 80 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่ 60 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายจะมีกำลังการผลิตปี 2563 ที่ 500 เมกะวัตต์ โดยจะสร้างสัดส่วนรายได้ให้กับบ้านปูในระดับ 5% ของรายได้รวม

สำหรับทิศทางราคาถ่านหินที่ปัจจุบันอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ต่อตัน คาดราคาถ่านหินน่าจะอยู่ที่ 80-85 ดอลลาร์ต่อตัน โดยกลยุทธ์จากนี้คือ การยกเลิกการขายล่วงหน้าและขายเป็นราคาสปอต เพื่อรับการปรับเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหิน